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Tôi còn nhớ rất rõ, 2 năm về 
trước, tôi đã không đậu đại 
học theo đúng nguyện vọng 

của tôi và gia đình. Tôi nghĩ rằng 
tôi đã thất bại, thất bại hoàn toàn 
và lựa chọn UEF chỉ là thay thế 
tạm thời. Thế nhưng trải qua hơn 
2 năm, 2 năm được học tập và sinh 
hoạt tại cộng đồng UEF, tôi đã thay 
đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. 
Có thể nghe hơi lạ nhưng giờ đây 
tôi thấy thật may mắn vì đã không 
đậu nguyện vọng 1. Thật may mắn 
vì tôi có cơ hội được học tập và 
sinh hoạt tại UEF.

Tại đây, các thầy cô đã cố gắng 
dàn trải và sắp xếp đều giữa kĩ năng 
và kiến thức chuyên môn, sinh viên 
chúng tôi được đào tạo một cách tự 
nhiên, không hề gượng ép, không 
hề áp lực. Đặc biệt, chúng tôi được 
thỏa sức tự do thể hiện bài học 
dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Nhờ đó mà khả năng sáng tạo, khả 
năng tư duy được kích thích tối đa. 
Bản thân sinh viên chúng tôi đều 
nhận thấy những ý tưởng đó nhiều 
khi rất quái dị, nhưng thầy cô vẫn 
chăm chú lắng nghe, lắng nghe thật 
sự. Ánh mắt của thầy cô luôn bao 
dung, luôn nhìn ra những điểm tốt 
trong những ý tưởng điên rồ đó. 
Nhờ vậy mà chúng tôi không cảm 
thấy ngại, không phải lo sợ có ai 
cười mình không. Chúng tôi chỉ 
cần thoải mái suy nghĩ và thể hiện 
hết sức mình.  

Không chỉ đào tạo về kiến thức 
và kỹ năng, các thầy cô, các anh 
chị còn dạy cho chúng tôi cách cư 
xử sao cho đúng mực, dạy chúng 
tôi biết thương yêu mọi người, biết 
chia sẻ, biết cảm thông, chỉ cho 

chúng tôi biết nghĩ và sống cho 
người khác, giúp chúng tôi hiểu rõ 
cho đi chính là nhận lại. UEF đã 
tạo ra nhiều chương trình để chúng 
tôi có cơ hội tiếp cận với cuộc sống 
một cách toàn diện. Có những lúc 
vui, những lúc buồn có cả khi thất 
vọng nhưng hơn hết là tôi thấy 
mình được trải nghiệm và lớn lên 
từng ngày.

Thật sự tôi không phải là một 
sinh viên mẫu mực nhưng sau 2 
năm học tập và sinh hoạt trong đại 
gia đình UEF, tôi thấy mình trưởng 
thành hơn rất nhiều. Từ cách đi 

Ngöi trûúâng maâ töi 
muöën noái lúâi caãm ún …

Đã qua rồi…
Thế là con tôi đã bước vào năm thứ II, chặng đường đại 

học vẫn còn dài phía trước. Hãy còn quá sớm để nói lên được 
điều gì, nhưng bây giờ gia đình tôi có thể tạm yên tâm.

Nhớ lại lúc chọn trường cho con, trường Đại học Kinh tế - Tài 
Chính- cái tên còn quá mới, mức học phí lại quá cao so với mặt bằng 
chung và thông tin về trường còn rất ít- chúng tôi cũng đã rất phân 
vân. Nhưng khi gia đình tôi biết hiệu trưởng trường là Thầy Nguyễn 
Thanh Tuyền, chúng tôi đã có thể yên tâm được phần nào vào quyết 
định của mình và đã đến tham quan trường. Cơ sở vật chất thật khang 
trang, hiện đại… và đặc biệt là sự thân thiện đã để lại ấn tượng tốt cho 
chúng tôi: Trường Đại học Kinh tế - Tài chính sẽ là trường học của 
con mình!

Giờ đây, điều tôi cảm nhận được là phương pháp học tập mà con 
tôi đã lãnh hội: làm việc theo nhóm, thuyết trình tất cả các môn học, 
lôi cuốn sinh viên vào các dạng hoạt động hết sức phong phú. Để 
thích ứng được với phương pháp học mới này cần phải tự tìm tòi, học 
hỏi, trải nghiệm … Áp lực cũng nhiều nhưng hết sức lý thú và hiệu 
quả. 

Không như chúng tôi ngày xưa, con tôi mới hết năm I đã biết định 
hướng cho mình, rất tự tin và năng động. Điều đó làm ấm lòng chúng 
tôi- những bậc phụ huynh. 

Cám ơn ngôi trường mà con tôi yêu quý và tự hào! Chúc cho ngôi 
trường ngày càng phát triển lớn mạnh.l

HOÀNG THỊ MINH TÚ 
(Một phụ huynh của sinh viên khóa 3)

đứng, nói năng cho đến cách cư xử 
với mọi người. Và tôi nhận ra  mọi 
cố gắng đều sẽ được ghi nhận và 
đền đáp, vì hôm nay tôi đã ở đây và 
được nói lên những suy nghĩ của 
mình.

Vì tất cả những điều đó, tôi thấy 
thật tự hào khi được là một sinh 
viên của UEF. Chắc chắn khi có ai 
hỏi học trường nào tôi sẽ dõng dạc 
nói lớn rằng : TÔI LÀ SINH VIÊN 
UEF. l
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